

คำนำ

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ชุมชนพหุวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เมื่อนักศึกษามุสลิมเยือนวัด และนักศึกษาพุทธเยือนมัสยิด” ณ ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง การปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ๆ ในหมู่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้จะมีความแตกต่างหลากหลายของ ความเชื่อ ความศรัทธาของผู้ที่นับถือศาสนาต่างจากตนเอง เกิดการยอมรับความหลากหลายในความ เป็นศาสนิกและมีโอกาสได้เรียนรู้ว่า เพื่อนต่างศาสนิกเหล่านั้นมีความเชื่อ ความศรัทธาและวิถีชีวิตที่ เหมือนหรือต่างจากตนเองอย่างไร

กิจกรรมนี้เกิดจากการที่สถาบันสันติศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหาความ ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความแตกต่างหลากหลายของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลกระทบอัน เนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ที่ ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จ ในการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้ชุมชน พหุวัฒนธรรม ลงพื้นที่เยือนวัด เยี่ยมมัสยิด สร้างโลกทัศน์ใหม่ ๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการ แลกเปลี่ยนมุมมองและการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมกับผู้นำศาสนาและชาวบ้านในชุมชน เรียนรู้และทำความเข้าใจชุมชนเชิงพหุวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ ระหว่างวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพุทธและวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยมุสลิม

สถาบันสันติศึกษาหวังว่ากิจกรรมในลักษณะนี้จะช่วยให้เกิดกระบวนการป้องกันปัญหาความ ขัดแย้งในการอยู่ร่วมกัน โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างความเข้าใจต่อเพื่อนต่างศาสนิก ลดอคติและ ขยายมุมมองในการทำความเข้าใจปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า อันเป็นส่วนสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในการให้การศึกษาเรียนรู้ “นอกห้องเรียน” แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของสถาบันสันติศึกษาในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและ การบริการวิชาการเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

รองศาสตราจารย์ผดุงยศ ดวงมาลา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์